

Số: /KH- UBND

Thị trấn Tân Biên, ngày tháng 4 năm 2024

**KẾ HOẠCH
Bảo vệ môi trường năm 2024**

**PHẦN 1
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023**

1. Đánh giá công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn trong năm 2023

Trong năm 2023, UBND thị trấn Tân Biên đã ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường tại địa phương.

Xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội lồng ghép với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường trong nhân dân. Chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng và môi trường, đô thị tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

1.1. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân thị trấn phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ xã, xã đoàn, hội liên hiệp phụ nữ xã, hội cựu chiến binh xã, hội nông dân xã, hội người cao tuổi xã, đài truyền thanh xã phối hợp tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường được 05 cuộc, có 90 người tham gia. UBND thị trấn chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường, đô thị phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi Trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày về bảo vệ môi trường: Treo băng rôn tuyên truyền tại các trục đường chính, trụ sở cơ quan được 06 tấm băng rôn; vận động người dân thường xuyên thu dọn vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt.

Nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được nâng lên đáng kể, đặc biệt là trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, nước thải. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt tiêu chuẩn môi trường duy trì đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác, chất thải nguy hại đạt chỉ tiêu kế hoạch (57,35%).

1.2. Công tác triển khai xây dựng các công trình thu gom, xử lý chất thải:

a. Về chất thải công nghiệp:

Phần lớn Công ty VMC Hoàng gia và Công ty TNHH Hạt điều Phúc Thịnh, do UBND tỉnh, UBND huyện trực tiếp quản lý: Có 02 Công ty đã được xác nhận hệ thống xử lý (loại A)

Trên địa bàn thị trấn các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác, mặc dù tải lượng chất thải nhỏ nhưng vẫn có khả năng gây ô nhiễm môi trường; những trường hợp này UBND thị trấn chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường, đô thị thường xuyên phối hợp với phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện kiểm tra, kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý chất thải, đến nay đã có 100% cơ sở xây dựng hệ thống xử lý chất thải; không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

b. Về chất thải y tế:

Về xử lý rác thải y tế: Hiện tại Trung tâm y tế huyện, trạm y tế thị trấn chuyển toàn bộ rác thải y tế về Trung tâm y tế để xử lý theo phương pháp đốt bằng lò đốt 02 cấp.

Về xử lý nước thải y tế: Trung tâm y tế huyện, trạm y tế đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.

c. Chất thải khu dân cư:

Nước thải: Phần lớn các hộ dân đã ý thức được tác hại của nước thải sinh hoạt, trong chăn nuôi: một số hộ dân xây dựng hầm biogas để xử lý nước thải và lấy khí gas làm nhiên liệu cho sinh hoạt.

Chất thải rắn sinh hoạt (rác thải): UBND thị trấn vận động tất cả các hộ dân sinh sống trên địa bàn tự trang bị các thùng chứa rác và thu gom bỏ vào thùng để đơn vị có chức năng thu gom, xử lý rác theo quy định, tỷ lệ thu gom, xử lý đạt: **(57,35%)**

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý, giải quyết khiếu nại về môi trường:

Ủy ban nhân dân thị trấn đã ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2023, đồng thời phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi Trường đã thực hiện kiểm tra 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi là cơ sở), có 01 cơ sở được kiểm tra cho thấy:

Về thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường: Các cơ sở đều thực hiện các biện pháp xử lý chất thải phát sinh tại cơ sở, áp dụng các biện pháp hạn chế tác động đến môi trường.

+ Xử lý khí thải: 02 cơ sở, các cơ sở đều đã áp dụng các biện pháp hạn chế phát thải khí thải bằng giải pháp công nghệ: xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ. 01 cơ sở không phát sinh khí thải đã thực hiện các biện pháp hạn chế bụi, mùi phát sinh từ quá trình sản xuất, chăn nuôi làm ảnh hưởng đến môi trường như: Che chắn xung quanh khu vực sản xuất, kinh doanh; xây tường gạch, trồng cây xanh; làm tủ kín để chứa thuốc bảo vệ thực vật.

+ Về thực hiện quản lý tài nguyên nước: 02/02 cơ sở sử dụng nước dưới đất để phục vụ cho quá trình sản xuất, sinh hoạt của người lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ giếng khai thác.

Về giải quyết khiếu nại môi trường: trong năm không có đơn thư khiếu nại, nhưng có phản ánh của nhân dân về môi trường đều được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, không để tồn đọng.

1.4 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”

Ủy ban nhân dân thị trấn đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND, ngày 01/3/2021 về việc ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị trấn Tân Biên, Quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 24/02/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu lồng ghép vào công tác tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường hàng năm đến tất cả cán bộ, các ban, đoàn thể xã trên địa bàn; tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ những tác động biến đổi khí hậu đến việc phát triển kinh tế và đời sống xã hội dân cư. Khuyến cáo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến Tài nguyên nước của thị trấn. Đề xuất kế hoạch hoạt động và giải pháp ứng phó thích hợp.

Qua công tác tuyên truyền và những việc làm thiết thực, người dân đã nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình trong công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ý thức được tác hại của chất thải, đã đề ra biện pháp hạn chế và xử lý chất thải do mình thải ra, 100% các cơ sở xây dựng hệ thống xử lý chất thải, số cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường tăng lên hàng năm, đến nay đã duy trì được 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường.

Trong sản xuất nông nghiệp: Đã hạn chế sử dụng hoá chất trong canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bằng việc sử dụng giống cây, vật nuôi có sức đề kháng cao, chăn nuôi áp dụng theo mô hình khép kín; thu gom và xử lý hợp vệ sinh đối với các loại bao bì chứa đựng hoá chất sau khi sử dụng.

UBND thị trấn giữ vai trò chủ động duy trì hoạt động, thông tin kịp thời cho nhân dân cảnh giác, sẵn sàng đối phó khi có thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại cho dân khi có tình huống xấu xảy ra. Chủ động xây dựng phương án xử lý tình huống xấu nhất do thiên tai gây ra và nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh. Chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao kiến thức, năng lực thích ứng bảo đảm sinh kế cho nhân dân nhằm hạn chế tác động của thiên tai.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023

2.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh: 21,9%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: **57,35%**
- Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý: 100%.
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%.

2.2 Chất lượng môi trường:

a. Chất lượng môi trường nước mặt

Môi trường nước mặt mang tính chất trung tính đến axit nhẹ, sử dụng tốt cho nông nghiệp. Hàm lượng chất rắn lơ lửng tương đối cao tại các vị trí quan trắc, hệ thống kênh rạch trên địa bàn xã tập trung nhiều cơ sở sản xuất phần nào cũng tác động tới nguồn nước mặt.

b. Chất lượng môi trường nước ngầm

Nhìn chung nước ngầm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, PH mang tính chất trung tính đến axit nhẹ. Các kết quả quan trắc, phân tích cho thấy chất lượng nước ngầm khá tốt, nhiều chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

c. Chất lượng môi trường không khí xung quanh

Qua kết quả phân tích khi lấy mẫu cho thấy chất lượng môi trường không khí khá trong sạch chỉ có một vài nơi có sự ô nhiễm nhẹ về hàm lượng bụi tổng và tiếng ồn. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của các hàm lượng CO₂, SO₂, CO tại các vị trí quan trắc, tuy nhiên không đáng kể và thấp hơn tiêu chuẩn cho phép.

Hàm lượng các khí CO₂, SO₂, CO có giá trị cao tại các khu vực có mật độ giao thông qua lại nhiều. Tuy nhiên, các giá trị đều dưới ngưỡng cho phép theo quy chuẩn về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

3. Đánh giá chung

3.1. Công tác quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân thị trấn đã chủ động và tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường, đô thị trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. UBND thị trấn đã chủ động lập quy hoạch và triển khai đạt kết quả tốt; Chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng - và môi trường xã phối hợp với các ngành chức năng của huyện trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của UBND huyện.

3.2. Những hạn chế, khó khăn

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường tuy có quan tâm nhưng chưa thật sự sâu, rộng. Chưa tạo được thói quen của nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, vẫn còn tình trạng sử dụng phương pháp đốt hờ để xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xả rác không đúng nơi quy định ở một số các tuyến đường khu dân cư thưa; chưa phát huy hết vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn.

Công tác quản lý, kiểm tra về môi trường chưa linh hoạt, do thiếu các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ, khi phát hiện vi phạm, ngành chức năng phải thuê lấy mẫu; chưa phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chưa có chính sách khuyến khích thỏa đáng cho quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Chưa phát huy được các nguồn lực bên ngoài Nhà nước tham gia vào công tác bảo vệ môi trường.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 21,9%.
- Chỉ tiêu 2024: Số hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác/ tổng số hộ dân trong khu vực đô thị: 2.469/ 4.150 hộ trở lên (đạt 59%)
- Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý đúng quy định: 100%.
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường: 100%.

2. Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2024

2.1. Công tác truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường:

Tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường, thay đổi, đổi mới hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả cao hơn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và có hành động thiết thực về công tác bảo vệ môi trường; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ môi trường nhân các sự kiện về môi trường trong năm như: *Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ Nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Ngày thế giới về Rừng...*

Thực hiện chương trình hành động bảo vệ môi trường đảm bảo cho nền kinh tế địa phương phát triển bền vững. Từng bước xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, phát triển mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển gương điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường.

2.2. Xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn thị trấn:

Hướng dẫn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường để hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. Rà soát, lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới phát sinh trên địa bàn thị trấn báo cáo UBND huyện xây dựng các phương án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở này.

Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải.

Thực hiện chương trình đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn thị trấn, các chỉ tiêu cơ bản về nước mặt, nước ngầm, không khí, dự báo các tác động bất lợi của môi trường đến cuộc sống của nhân dân.

Phối hợp với các các đoàn thể chính trị xã hội, Đoàn Thanh Niên CSHCM, công đoàn cơ sở... don rẹp các khu công cộng, trồng cây xanh trên các tuyến đường...

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường:

Phối hợp chặt chẽ với cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quyết định của UBND tỉnh; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường và kiến nghị cấp trên xử lý nghiêm các cơ sở không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường hằng năm và các cơ sở khác vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quản lý chặt chẽ chất thải, nhất là chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, y tế; giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, việc sử dụng phân hóa học, hóa chất bảo quản nông sản và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản;

Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được các cấp xác nhận trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức.

2.5. Công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường:

Tiếp tục xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư kết hợp với xây dựng đô thị văn minh.

Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường.

Phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường. Đề cao trách nhiệm, tăng cường sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các phương tiện truyền thông trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Phát triển các mô hình cộng đồng dân cư tự quản, các gương điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường.

3. Tổ chức thực hiện

Để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2024, UBND thị trấn yêu cầu các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi trên địa bàn thị trấn.

- Công chức địa chính - xây dựng, môi trường, đô thị thị trấn chủ trì phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường các phòng, ban của huyện trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương.

- Công chức địa chính - xây dựng và môi trường, đô thị, phối hợp với các các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn, nhất là Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh, thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường, Chăm sóc, trồng cây Xanh trên tuyến đường, vệ sinh các điểm công cộng.

Trên đây là Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2024 của UBND thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh./.

Nơi nhận:

- Phòng TNMT huyện
- Lưu: VT, ĐC

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**